

## รายงานการประชุม

### การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยางมีต

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

### ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยางมีต

ผู้เข้าร่วมประชุม	๑.	นายเอกชัย จิตมงคล	ประธานสภาเทศบาล	
	๒.	นายภูเปาชัน สุริยะสุนทร	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๓.	นายเจริญ สุวรรณพรหม	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๔.	นายประพันธ์ หนูชู	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๕.	นายมุฮัมมัด ตาเห	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๖.	นายยัสสัน แนนปีแน	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๗.	นายรอยยะ ยูโซ๊ะ	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๘.	นายสุรียา ปือราเฮง	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๙.	นายสุรัตน์ ตันติยะสกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๑๐.	นายอรุณ กรัณทสุทธานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	
	๑๑.	นายจักรกรี บุญล้วน	สมาชิกสภาเทศบาล	
	ผู้ไม่มาประชุม	๑๒.	นายอัมร่า แวงจิ	รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
เลขานุการสภาฯ		๑๓.	นายณัฐภัทร จิตนะมงคล	ปลัดเทศบาล
		คณะผู้บริหาร	๑.	นายประเสริฐ แซ่อ้อ
๒.	นายพนิช สินุชก		รองนายกเทศมนตรี	
๓.	นางสาววิไล สัญญาณเสนาะ		เลขานุการนายกเทศมนตรี	
๔.	นายสว่าง ออกนิษฐ์กุล		ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑.	นายนพพร จันทร์แก้ว	รองปลัดเทศบาล	
	๒.	นายประพัทธ์ ปรากฏธรรม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
	๓.	นางนัฐวดี แดงอินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
	๔.	นางศิริลักษณ์ เกานอ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	
	๕.	นางกรรณิกา มะ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
	๖.	นายมงคล ทองไกร	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	๗.	นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์	รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ	
	๘.	นายเขมรัฐ สินุชก	หน.ฝ่ายปกครอง	
	๙.	นางวันดี ประยูรวงศ์	หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง	
	๑๐.	นายสุชยา นิยมธรรม	นิติกรปฏิบัติการ	
	๑๑.	นายกำภู โชติการ	นักจัดการทะเบียนและบัตร	
	๑๒.	นางสาวดารุณี เจ๊ะสาและ	เจ้าพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน	
เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐ น.			

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ

องค์ประชุมแล้ว กระทบขอเรียนเชิญประธานได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญ  
ครับ

ลำดับต่อไป ขอเชิญตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ได้นำกล่าวดูอาร์เพื่อขอ  
พรตามหลักศาสนาอิสลาม ขอเชิญครับ และลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภา  
เทศบาลขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตาม  
ระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

**เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบ ๒ เรื่อง นะครับ คือ ตามที่หนังสือที่ว  
การอำเภอระแงะ ที่ นร ๐๐๒๓.๑๓/ว ๓๘๓๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๖๕ นะครับ เรื่องที่ ๒ เทศบาลมีพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาที่เทศบาลตำบล  
ตันหยงมีสมี่ทั้งหมดด้วยกันสองท่านนะครับ ท่านที่หนึ่ง นายพิชัย จันทรแก้ว หัวหน้า  
ฝ่ายบริหารทั่วไปกองการศึกษา เชิญครับ เชิญแนะนำตัวเลยครับ

นายพิชัย จันทรแก้ว  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร นายก  
ท่านผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าส่วนทุกคนกระทบนายพิชัย จันทรแก้ว มารับ  
ตำแหน่งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาสักเดิมนอกจากเทศบาลตำบลตันหยง จังหวัดปัตตานี  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มา  
ร่วมงานกับเทศบาลตำบลตันหยงมีสมี่ครับ หากทุกท่านให้คำแนะนำและเสนอแนะ  
อะไรก็ยินดีครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านที่ ๒ นางสาวอารีญา สามัญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวอารีญา สามัญ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบล  
ตันหยงมีสมี่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวอารีญา สามัญ  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ มารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ จาก  
เดิมนะคะมาจากเทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูลในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ  
รายได้ แล้วก็มีคามยินดีนะคะที่ได้มาร่วมงานที่เทศบาลตำบลตันหยงมีสมี่หากมี  
คำแนะนำใด ๆ ยินดีที่จะรับคำแนะนำดังกล่าวจากทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณคะ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ในนามสมาชิกสภาเทศบาล ขอต้อนรับและแสดงความยินดีทั้ง ๒ ท่าน นะ  
ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี  
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรับรองรายงานการประชุมสภา  
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน  
๒๕๖๕**

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี  
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรับรองรายงานการประชุมสภา



เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีการแก้ไขข้อความของท่าน สมาชิกสภา กุเปาซัน สุริยะสุนทร ได้ทักท้วงเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบได้เลยครับ

นายกุเปาซัน สุริยะสุนทร สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายกุเปาซัน สุริยะสุนทร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบตามรายงานการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายเอกชัย จิตมงคล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมถือว่าท่านสมาชิกเห็นชอบโดยทั่วกันนะครับ ต่อไปเป็นการประชุมสภาครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ มีท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขครับ เชิญครับ

นายณัฐภัทร จิตนงมงคล เลขาธิการสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ พอดีผมมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับ รู้สึกว่ายังมีข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดเคลื่อนไปครับ ก็ในส่วนของหน้าที่ ๙ ในส่วนของท่านสมาชิกกุเปาซันได้พูดในวันนั้นนะครับ ตรงบรรทัดที่ ๑๕ พอดีมีการพิมพ์ผิดพลาดเคลื่อนไปในส่วนนี้ผมขอภัยด้วยนะครับก็ตรงที่ว่า โดยดอกเบี๋ยทั้งหมด ๒% ต่อปีทั้งหมดเท่ากับ ๒๐% ต่อปีนะครับ คลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในความเป็นจริง จากการที่ว่าให้ น้องเค้าไปถอดเทปอีกรอบหนึ่ง จะเป็นว่า โดยดอกเบี๋ยทั้งหมด ๒ ปี ๒ บาทต่อปี ทั้งหมด ๑๐ % เท่ากับทั้งหมด ๑๐ % ๑๐ปี เท่ากับ ๒๐ % นะครับ ก็ในส่วนนี้ถ้าจะขอแก้ไขใน ณ ที่ประชุมแห่งนี้ หรือว่าจะให้กลับไปตรวจสอบเหมือนครั้งที่ผ่านมามีอีกครั้่งครับ ก็ที่ผมตรวจเจอนะครับก็คือ ขอแก้ไขจากข้อความเดิมในบรรทัดที่ ๑๕ โดยเปลี่ยนเป็นว่าโดยดอกเบี๋ยทั้งหมด ๒ % ต่อปีทั้งหมดเท่ากับ ๑๐ ปี ๒๐ % ต่อปีนะ ครับตรงนี้ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมข้อความหรือว่าทักท้วงเพิ่มเติมอีกไหมครับ นอกจากนี้ในส่วนของการแก้ไขบรรทัดที่ ๑๕ หน้าที่ ๙ ครับ

นายเอกชัย จิตมงคล ประธานสภาเทศบาล มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมถือว่าท่านสมาชิกเห็นชอบ

นายณัฐภัทร จิตนงมงคล เลขาธิการสภาเทศบาล ในส่วนนี้ขออนุญาตนำเรียนนำปรึกษาในฐานะเลขาธิการสภาต่อที่ประชุม นะครับก็ฝากไปทางคณะกรรมการตรวจการประชุมนะครับ ผมว่าในตอนปฏิบัติหน้าที่น่าจะมี การเปิดเทปคือให้พอทางฝ่ายประจำคือสำนักปลัดงานธุรการแล้วก็ทางหัวหน้าสำนัก ปลัดได้พิมพ์ออกมาเป็นรายงานการประชุมแล้วในขณะที่ตรวจรายงานการประชุม อยากให้เปิดเทปรับไปด้วยแล้วก็อ่านตามนะครับว่ามีการคลาดเคลื่อนหรือเปล่านั้นผม ไม่ติดภารกิจใดผมจะเข้าร่วมการตรวจรายงานการประชุมตอนถอดเทปด้วยนะครับ ตรงนี้ฝากไปยังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งสามท่านด้วยนะครับ ผมว่า เพื่อความชัดเจนและความถูกต้องและก็เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมในคราวต่อไปขออนุญาตฝากไปยังหัวหน้าสำนักปลัดด้วยนะครับก็ให้เปิดเทปรับไปเลย เพื่อ ความชัดเจนที่ประชุมมีความเห็นว่าจะอย่างไรบ้างครับเห็นด้วยไหมครับ ขอขอบคุณครับ

มติสมาชิก รับรองเป็นเอกฉันท์  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี ผมขอผ่านไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔  
นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ไม่มี ผมขอผ่านไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕  
นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

๕.เรื่องที่เสนอใหม่  
๕.๑ ญัตติ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และผล  
การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม  
นายณัฐภัทร จิตนะมงคล ขออนุญาตนำเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้

ระเบียบวาระนี้เป็นการแถลงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า  
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ความว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร  
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด  
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน  
เดือนธันวาคมของทุกปี

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ดังนั้น จึงขอเชิญคณะผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานในรอบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล  
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตาม  
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล  
ต้นยางมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

นายประเสริฐ แซ่ฮ้อ  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้านายประเสริฐ แซ่ฮ้อ  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมัส ขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ความว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ แจ้างแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดที่จะรายงานต่อสภาเทศบาล ซึ่งได้แจกจ่ายเอกสารที่จะรายงานให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ก่อนอื่นข้าพเจ้าขออนุญาตนำเรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านอีกครั้ง ว่าตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลต้นหยงมีสของเรามีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนางานสาธารณสุข แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ” และ มียุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด ๗ ด้าน ดังนี้ครับ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และมีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ รวม ๓๔๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔๐๘,๘๘๔,๓๘๘ บาท มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๐๐ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕๙,๖๓๕,๕๓๓ บาท ในส่วนของการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นหยงมีสประจำปี ๒๕๖๕ และผลการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระผมในนามของผู้บริหารท้องถิ่น ขอจบการรายงานผล ต่อสภา

เทศบาลเพื่อทราบทั่วกันเพียงเท่านี้ ครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้แถลง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และผลการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดที่จะอภิปราย ขอเชิญครับ

นายสุริยา ปือราเฮง  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมจะขอเสนอแนะในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ครบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการที่ ๑๑ ซึ่งผมจะเห็นได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนนี้ท่านผู้บริหารได้เอาเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานและอนาคตข้างหน้าทางผู้บริหารจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ผมเห็นว่าการศึกษาที่ผู้บริหารบอกว่าจะให้ความสำคัญในด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตผมเห็นว่าในเขตเทศบาลต้นหยงมัสนี้ เราต้องมีทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพราะว่าเป็นเขตบ้านเราในต้นหยงมัสมี นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถเรียนดีแต่ไม่มีฐานะยากจนมากเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นผมหวังว่าในเทศบัญญัติปี๒๕๖๖ นี้ผมจะให้ ผมจะให้ทางผู้บริหารนี้ใช้เป็นวาระที่ว่าใช้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาซึ่งผมได้ไปศึกษาในเว็บไซต์ของแต่ละเทศบาล ซึ่งมีเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาและอีกเทศบาลหนึ่งก็คือเทศบาลตำบลอัครคเคคำที่ร้อยเอ็ด ผมได้ศึกษามา ๒ เทศบาลนี้จะบอกว่าทุกเทศบาลเค้าจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้และผมจะให้โครงการนี้มีอยู่ทุก ๆ ปีเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา ขอบคุณมากครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย ก็ถือว่าการแถลงผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ และผลการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลได้รับทราบทั่วกันแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒

๕.๒ มติที่เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล (กองคลัง)

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายณัฐภัทร จิตนะมงคล ขออนุญาตนำเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ ข้อ ๙๔ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ ๙๔ กรณี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖

ข้อ ๙๖ (๒) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ “อนุมัติ” จากสภาท้องถิ่น

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี่ยผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล (กองคลัง) ให้ทุกท่านได้รับทราบ แล้วนะครับ

ต่อไป ขอเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงญัตติครับ

นายพนิช สินุทธ  
รองนายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายพนิช สินุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี่ยผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล (กองคลัง) โดยเสนอหลักการและเหตุผล ดังนี้

### หลักการ

ขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี่ยผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล จำนวน ๗ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

### เหตุผล

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี่ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี่ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ

กองคลัง เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้รับเงินคืนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ที่จ่ายซ้ำซ้อน รายละเอียดดังนี้

๑. นางรัตนา	สีน้ำเงิน	เป็นเงิน	๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. นางแก้ว	สุขเปีย	เป็นเงิน	๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท
๓. นางมิ่ง	ลูกจันทร์	เป็นเงิน	๑๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. นางสิน	ยากะบิล	เป็นเงิน	๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท
๕. นายบัวศรี	รุ่งเรือง	เป็นเงิน	๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๖. นางอนงค์	บุญจ้อย	เป็นเงิน	๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท
๗. นายผาสุก	เรืองพุ่ม	เป็นเงิน	๑๗,๔๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๕๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

แยกเป็น

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓

เรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุที่รับเงินซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น เป็นเงิน ๓๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากในปีงบประมาณดังกล่าว รัฐจัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ ไม่ต้องตราเทศบัญญัติ เมื่อรับเงินคืนหรือเงินเหลือจ่าย ต้องรอคืนคลัง เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบฯ แต่เนื่องจากเงินดังกล่าวข้างต้น ไม่มีระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติที่แน่ชัด กองคลังเลยนำฝาก เป็นเงินรับฝาก ประเภท เงินรับฝาก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่จ่ายซ้ำซ้อน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

เรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุที่รับเงินซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ รัฐจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องตราเทศบัญญัติ และเงินที่เหลือจ่ายหรือเงินที่เรียกคืนมา สิ้นปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ซึ่งในปีดังกล่าวข้างต้นเทศบาล ได้เรียกเงินดังกล่าวคืนมา เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว

ดังนั้น เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล ให้กับผู้มีสิทธิขอคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๗ ราย เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ ข้อ ๙๔ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖

ข้อ ๙๖ (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ "อนุมัติ" จากสภาท้องถิ่น



ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหมิงมัสเพื่อพิจารณาต่อไป

นายภูเปาชัน สุริยะสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็เพื่อนสมาชิกแล้วก็ข้าราชการประจำทุกท่านนะครับ นายภูเปาชัน สุริยะสุนทร สมาชิกเทศบาลนครรับเขต ๑ คือผม อันนี้คือขอความรู้เพิ่มเติมนะครับจากข้าราชการประจำโดยเฉพาะกองคลัง เพราะว่าผมเองก็อยากทราบวิธีการปฏิบัติเพราะว่าในกรณีนี้เงินที่สะสมมา ผมอยากทราบว่าคือ ๑. มีตัวเลขหลัก ๆ อยู่ ๓ ตัวถ้าเราดูดี ๆ ก็คือ ๑. ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาท หนึ่งตัวเลข ตัวเลขที่ ๒. สามแสนหกหมื่นหกพันบาท หนึ่งตัวเลข ตัวเลขที่ ๓. หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนะครับ คือผมอยากทราบว่าโอเค เราจะ कैาเรียกว่าเราจะเรียกคืนเงินตัวไหนกันแน่ เพราะว่าผมเองไม่มีความรู้ นะ คือเพื่อที่ให้เราเราเข้าใจมากขึ้นและก็วิธีการทำงานเราเองก็ได้รู้ว่าข้าราชการประจำเค้าทำงานกันยังไงนะครับ ข้อที่ ๒. อยากทราบว่าเงินตัวนี้เนี่ยเราต้องไปขอเรียกเก็บจากชาวบ้านหรือมันสะสมอยู่ที่เทศบาลอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยขอความรู้เพิ่มเติมนะครับ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

คือเบื้องต้นขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนะครับประเด็นนี้เป็นการขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมเอาเงินที่อยู่เทศบาลคืนกลับไปให้ชาวบ้านเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยะครับมันมีเงื่อนไขของเงินผู้สูงอายุว่ารัฐบาลจะจัดสรรให้เป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในกรณีที่ว่าไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการคืนจากรัฐแล้วแต่ในกรณีทั้ง ๖ หรือ ๗ ราย ได้รับสิทธิอื่นจากรัฐ ก็คือเช่นว่าอาจจะมียูริบเงินที่ว่าลูกเคยปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตแล้วรัฐส่งเสริมให้แล้วรัฐช่วยให้ เช่นลูกปฏิบัติหน้าที่แล้วตายในหน้าที่แล้วก็ให้เงินหรือว่าบางรายก็เป็นผู้สูงอายุเป็นข้าราชการเก่าใช้ไหมพี่เอ๊ะครับ เค้าก็ได้รับเงินบำนาญแต่ที่นี้พอ ๖๐ ปีแกมาแจ้งขอรับสิทธิเราก็จ่ายเงินไปบางท่านก็อ้างว่าไม่รู้ว่ามันซ้ำซ้อนนะครับ พอที่นี้พอมาเกิดการตรวจสอบแล้วเกิดการซับซ้อนว่ารับเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อนต้องคืนในส่วนของเงินผู้สูงอายุทางเทศบาลก็เรียกเงินคืนโดยไม่ใช่เรื่องตามความคิดเห็นของเทศบาลนะครับมีหนังสือสั่งการมาว่าให้เราเรียกเงินคืนเราก็เรียกคืนบางรายก็คืนมาบางรายก็ไม่คืนเราก็นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลนะครับก็มี ถึงที่นี้พอมา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนี่ยะครับคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันได้มีมติให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น โดยมีมติว่าให้คืนเงินที่เค้าได้คืนมาให้ที่เทศบาลก่อนแล้วก็มีรายนามตาม ๗ ท่านเนี่ยะครับที่คืนมาแล้วกลับไปให้เค้าถึงเงินทั้งหมดเป็นยอดรวมทั้งหมดห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทนะครับ แต่มันมีอย่างงี้ลักษณะคือในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ ถ้ากรุณาเปิดตามเอกสารนะครับ ในปีดังกล่าวรัฐหมายถึง รัฐบาลกลางได้จัดสรรเงินมาในรูปของเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์นะครับ ดังนั้นพอเวลาเค้าคืนมันก็ไปอยู่ในระบบตรงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เตี้ยผมให้ทางผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงนะครับ

นางนัฐวดี แดงอินทร์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉัน นางนัฐวดี แดงอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงในกรณีที่ท่านสมาชิกภูเปาชัน สุริยะสุนทร สงสัยนะคะ คือเงินรับฝากในยอดแรก สามแสนหกหมื่นหกพันบาทเราได้รับมาก่อนหน้านั้น คือรับมาเป็นเงินรับฝากซึ่งต้องเข้าใจว่าในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ มันมาในรูปแบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจพอมีหนังสือสั่งการว่าบุคคลที่ได้รับเงินซ้ำซ้อน หมายถึงว่ารัฐบาลอุดหนุนให้แล้ว เราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่ลูกได้ตายในหน้าที่จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูหรือที่เข้าใจกัน

คือ เงินบำเหน็จตกทอดให้คือเค้าได้รับสิทธิตรงนั้น เค้าถือว่าเป็นเรื่องที่ย้ายเงินเข้าซ้อน มีใช่เราจ่ายนะคะแต่ว่ารัฐบาลคะ ที่นี้ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รัฐบาลจัดสรรมาในรูปแบบของ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ้าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระเบียบมันบอกมาตายตัว นะคะว่า ที่เหลือจ่ายเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้ คือเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องคืนรายได้แผ่นดิน เท่านั้น แต่เนื่องจากว่าเงินประเภทนี้หนังสือสั่งการยังไม่ชัดเจนว่าเราคืนในรูปแบบ ไหนก็เลยเอาไปฝากไว้ในเงินรับฝาก ซึ่งทางคลังจะเปิดบัญชีเป็นเงินรับฝาก แต่อยู่ใน รูปแบบของบัญชีเทศบาลนี้แหละคะแต่แยกจากเงินรายได้ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไป แตะตัวนี้ได้แล้วที่สงสัยว่าเงินก้อนนี้อยู่ไหน อยู่ในบัญชีเทศบาลแต่มันเป็นบัญชีเงินรับ ฝากพอมามีปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ รัฐบาลอุดหนุนมาในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งจริง ๆ แล้ว เงินนี้พอมีเงินอุดหนุนมาเราก็จ่ายตามผู้มีสิทธิเพราะเงินเหลือจ่ายมันก็ตกเป็นเงินสะสม โดยปริยายถูกไหมคะ ที่นี้พอมีหนังสือสั่งการหรือมีผู้ร้องต่อกระทรวงว่าเงินตัวนี้มัน เป็นสิทธิของเขาเหมือนกับลูกต้องเลี้ยงดูเค้าก็เป็นสิทธิ พอมีมติว่าต้องจ่ายคืน หนังสือ พังมาหลังจากปี ๒๕๖๓ มันมาปี ๒๕๖๕ พอ ๒๕๖๕ เงินมันตกไปหลายปีแล้ว การที่ จะนำเงินสะสมออกมาจ่ายมันไม่ใช่อำนาจของผู้บริหารมันเป็นอำนาจของสภา พอ สองยอดนี้เรามีทะเบียนคุมพอเรียกคืนมาจากกองสวัสดิการก็จะต้องมาอยู่ของ กองคลังที่นี้คลังก็ต้องทำบัญชีว่าส่วนที่มันอยู่ในเงินรับฝากนี้เท่าไรแล้วเงินที่อยู่ใน เงินสะสมเท่าไร ซึ่งบัญชีตัวนี้มันต้องชัดเจนก็เลยแยกส่วนบัญชีไว้ เงินสะสมที่ต้องขอ อนุมัติจากสภาเป็นเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนะคะ ซึ่งพอคุณตอนแรกที่ท่านพิช ได้เสนอของอนุมัติมาคือนางรัตนา สีน้ำเงิน เป็นเงินหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท มันจะ รวมทั้งสองฝั่งนะคะ แต่ ณ วันที่เราขอสภาคือหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเท่านั้น ส่วน เงินสามแสนกว่าเป็นอำนาจของผู้บริหารคะก็เลยเป็นอย่างนี้ เข้าใจนะคะ ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาคะ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ตามที่ผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสมคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล (กองคลัง) มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอ มติจากสภาว่า มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่าย ซ้ำซ้อนต่อสภาเทศบาล (กองคลัง) ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือครับ

มติสมาชิก

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑ เสียงรวมประธานสภา)  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๓

**๕.๓ ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง)**

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขาธิการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขาธิการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุก ท่านครับ ขออนุญาตนำเรียนข้อกฎหมาย ในญัตตินั้นะครับ อาศัยระเบียบ กระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าหลังจากตรวจสอบแล้วพัสดุใด หมดความจำเป็นหรือหากใช้ใน หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาการให้ดำเนินการตามระเบียบ วิธีการ อย่างไร



อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย ประกอบพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗ บัญญัติว่า อสังหาริมทรัพย์ใด อสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นที่ราชพัสดุ (๓) อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติพระสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ บัญญัติว่า “ ที่วัดและที่ขึ้นต่อวัด มีดังนี้ (๑) ที่วัด คือ ที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น (๒) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด ” และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๕๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ใจความว่าหากเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งก่อสร้างทั้ง ๓ รายการดังกล่าว หมดความจำเป็นใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เทศบาลสามารถดำเนินการโอนให้แก่วัดสังฆสิทธารามตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๑๕ วรรค ๑ (๓) ได้ โดยมีต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบต่อคณะกรรมการวินิจฉัยต่อไป และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบโอนพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) ให้ทุกท่านได้รับทราบ แล้วนะครับ

ต่อไป ขอเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงยุติครับ

นายสว่าง อกนิษฐ์กุล  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสว่าง อกนิษฐ์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ แซ่ฮ้อ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยเสนอหลักการและเหตุผล ดังนี้

## หลักการ

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ( อาคารเมรุฌาปนสถาน, ศาลาประกอบฌาปนสถาน และ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) คี้นแก่วัดสังฆสิทธิาราม

## เหตุผล

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง หารือเรื่องการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณี ฌาปนสถาน และศาลาสวดอภิธรรมศพ วัดสังฆสิทธิาราม ซึ่งหมดความจำเป็น และหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก นั้น

งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้หารือไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในกรณีการจัดหาพัสดุดังกล่าวข้างต้นและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๘๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากกรให้หรือรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุนั้นมอบให้เป็นผู้ดูแล กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยางมีสเพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ตามที่ผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบโอนพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติจากสภาว่า มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอขอได้โปรดยกมือครับ

มติสมาชิก

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑ เสียงรวมประธานสภา)

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๔

**๕.๔ ญัตติ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)**

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบ



หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นหยงมีส เป็นไประเบียบและวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่มาจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการลงมติของสภาท้องถิ่น โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี (ตามรายละเอียดได้แนบมาด้วยแล้ว)

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญครับ

ต่อไป ขอเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงยุติครับ

นายประเสริฐ แซ่อ้อ  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้านายประเสริฐ แซ่อ้อ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ต่อสภาเทศบาล ดังนี้

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลต้นหยงมีส ที่ ๓๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของเทศบาลตำบลต้นหยงมีส ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามความใน ข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นหยงมีส เป็นไประเบียบและวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่มาจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการลงมติของสภาท้องถิ่น โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี (ตามรายละเอียดได้แนบมาด้วยแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยงมีส ต่อไป

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน ขอเชิญนะครับ

นายยัสส์นัน แนนปีแน  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายยัสส์นัน แนนปีแน สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

๑. นายกุเปาซัน สุริยะสุนทร      ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง ได้แก่ ๑) นายประพันธ์ หนูชู      ๒) นายจักรกรී บุญล่วน  
และ ๓) นายสุรียา ปือราเฮง

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองถูกต้อง

นายยัสส์นัน แนนปีแน  
สมาชิกสภาเทศบาล

๒. นายรอยยะ ยูโซ๊ะ      ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง ได้แก่ ๑) นายกุเปาซัน สุริยะสุนทร ๒) นายจักรกรී บุญล่วน  
และ ๓) นายอรุณ กริณทสุทานนท์

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองถูกต้อง มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ที่เสนอสมาชิกสภาเทศบาลในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ถ้าไม่มีผมขอถามที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบตามที่ นายยัสส์นัน แนนปีแน เสนอหรือไม่ หากเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติสมาชิก

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑ เสียงรวมประธานสภา)  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ  
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาครับผมและท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับ ผม ผมนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ขอพูดในวาระอื่น ๆ นิดนึงนะครับพอหรือกับที่ประชุมก็เรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บเรื่องยานยนต์นะครับผม เพราะมันไม่สามารถบรรจุในญัตติได้เลยขออนุญาตต่อสภา ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับหรือในส่วนนี้ในส่วนนี้ผมจะให้ท่านปลัดชี้แจง

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขาธิการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับขออนุญาตท่านนายกนำเรียนในส่วนนี้ถือว่าเป็นประเด็นหารือนะครับ เนื่องจากผมยังหาระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการเสนอสภาในขั้นตอนนี้ยังไม่เจอนะครับก็เลยขออนุญาตนำปรึกษาหารือในส่วนของระเบียบวาระอื่น ๆ นะครับ ผมนะครับในฐานะอนุกรรมการยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลตันหยงมัสเกี่ยวกับการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๑๒ นะครับว่า คือมันอย่างนี้ครับในการที่จะตราเป็นกฎหมายท้องถิ่นผมว่าควรที่จะดำเนินการในส่วนหลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก็ได้้นำเรียนนำปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีนะครับในส่วนนี้โดยที่ผ่านมาเทศบาลได้แต่งตั้งอนุกรรมการโดยมีผมนะครับทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็มีท่านหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ แล้วก็ห้องที่รับผิดชอบในส่วนองงาน



เทศกิจและกิจการป้องกันได้ร่วมกันดำเนินการประชุมและได้ข้อสรุปก็ได้เป็นเอกสาร  
น้องดาได้แจกหรือยัง แจกทุกท่านแล้วนะครับก็เป็นเอกสารตัวนี้นะครับก็เป็นการทำ  
ข้อสรุปให้ทราบก่อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ ของการจัด  
ระเบียบยานยนต์และก็ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนที่มาที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มาใน  
การจอดรถนะครับเทศบาลก็เลยว่าจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม  
พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ไว้  
นะครับโดยเราจะดำเนินการตามมาตรา ๗ นะครับ ก็คือให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นมีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดรถแต่  
ทั้งนี้ทั้งนั้นตามกฎหมายตัวนี้นั้นกระทบต่อสิทธิในการจำกัดสิทธิของเสรีภาพของคน  
หรือว่าของบุคคลเพราะว่าการจะตรงไหนห้ามจอด ตรงไหนจอดได้ แค่นี้เลยออกเป็น  
กฎหมายตัวนี้ขึ้นมาและมันมีเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมขึ้นมานะครับ เลยอยากจะ  
ปรึกษาหารือโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมว่าอยากจะเสนอต่อที่ประชุมสภาอยากให้เรา  
ไปเป็นคณะกรรมการด้วยกันกรรมการร่างชุดใหญ่ที่จะมีท่านนายกเทศมนตรีเป็น  
ประธาน โดยจะขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่กำลัง  
สิทธิและก็จำกัดเสรีภาพของคนในการที่กำหนดว่าจะไปจอดตรงนั้นต้องเสีย  
ค่าธรรมเนียมหรือจอดตรงไหนที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและไม่ให้เป็นการกระทบ  
ค่าใช้จ่ายของประชาชนจนมากเกินไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยอยากจะให้สมาชิก ใน  
ส่วนตัวผมผมได้นำเรียนปรึกษาท่านนายก ว่าควรจะมีตัวแทนทั้งสองเขต เขต ๑ เขต  
๒ ส่วนในเรื่องจำนวนนั้นก็ไม่ได้มีกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเอาที่ท่าน ตรงนี้ก็อยากจะให้  
ท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือกันว่าจะเสนอตัวแทนที่ท่าน ตรงนี้ไม่จำกัดนะครับ อาจจะเป็น  
เป็นฝั่งละหนึ่งท่าน สองท่าน สามท่าน หรือว่าจะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ ก็คือสิบสอง  
ท่าน ถ้าไปร่วมปรึกษาหารือกันไปร่วมกันกำหนดเค้าเรียกว่ากฎหมายท้องถิ่นหรือเทศ  
บัญญัติท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ในเขตเทศบาลผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าใน  
ส่วนนี้เทศบัญญัติเราเคยมีการบังคับใช้ตาม มันมีกฎหมายก่อนหน้านี้คือ  
พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.  
๒๕๐๓ ก็คือเราได้มีเทศบัญญัติก่อนหน้านี้ก็คือสองฉบับมาแล้วในการปฏิบัติตาม พรบ  
เก่าก็คือ ปีพ.ศ.๒๕๐๓ เรามีการจัดเก็บรถที่จอดในเขตตลาดที่มาในกรณีที่มาซื้อ  
ของเพื่อไปค้าขายนะครับแล้วก็เฉพาะของที่ไปค้าขายแต่หลังจากนั้นนะครับคือ แต่ใน  
ส่วนของที่มาซื้อของเพื่อไปบริโภคครัวเรือนเราไม่ได้จัดเก็บนะครับ แต่ในปีใน พรบ  
ตัวนี้เค้าก็ได้กำหนดมาว่าขั้นตอนในการดำเนินการมันเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในส่วน  
ของมาตรา ๗ ก็คือในการร่างของข้อกฎหมาย ผมว่าเรื่องนี้เพื่อเป็นไปตามหลักการ  
มีส่วนร่วมและก็เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะครับ และก็การบังคับใช้กฎหมาย  
เพราะยังก็เกี่ยวกับทุกท่านอยู่แล้วที่อยู่ในพื้นที่นี้เราปรึกษาหารือกันตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่  
ว่าพอเรา คณะกรรมการร่างก็ร่างมาโดยไม่ได้รับฟังเสียงจากประชาชนหรือ  
ตัวแทนของประชาชนพอเราเสนอต่อสภา สภาก็ไม่ได้รับรู้มาก่อน ผมว่าจะเรียน  
เชิญนะครับว่าให้ทุกท่านได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ร่วมกันไปเป็นกรรมการในกรรมการ  
ร่างชุดใหญ่นะครับ เพื่อที่จะได้สะท้อนมาว่า เช่นว่า บริเวณตรงไหนที่ควร  
จัดเก็บตรงไหนที่ควรจะเว้นไว้สำหรับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ว่าเอาไปสวนตัว  
เช่นว่า เอาไปซื้อของซื้อกับข้าวส่วนตัวเป็นประจำวันก็อย่าไปเก็บเค้า เพื่อไม่ให้กระทบ  
กับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่พอสมควรแล้วนะครับแต่ตรงไหนที่รู้ว่าไปซื้อของเพื่อ

ไปค้าขายต่อได้พิจารณากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับเพราะยังงี้ก็การเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น ต้องเสนอต่อที่สภาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยว่ ถ้าคุยตั้งแต่ต้นน่าจะเป็นการดีกว่านะครับตรงนี้ก็เลยว่ ขออนุญาตท่านนายกได้นำปรึกษาหารือในส่วนนี้นะครับ ก็ในส่วนเบื้องต้นนี้ผมขออนุญาตชี้แจงก่อน มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเป็นอย่างอื่นก็เรียนเชิญครับ ขอขอบคุณครับ

นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ  
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ผมนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิงมีสนะครับ คือเมื่อวานได้พูดคุยกันแล้วก็ในการยกร่างตัวนี้นะครับผมก็ในที่ประชุมก็คิดว่าน่าจะเข้ากันทุกคนนะครับ สท. ถูกไหมครับถ้าเข้าทุกคนได้โปรดยกมือด้วยนะครับผม เราจะได้เข้าไปปรึกษาหารือเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับ ปลัดก็ตกลงเข้าทั้งหมด ๑๒ ท่านนะครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญสมาชิกเลยครับท่านอื่นเลยครับ

นายกุเปาชัน สุริยะสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอข้อมูลเพิ่มเติมจากงานเทศกิจครับว่าตุ๊กตาที่วางไว้จะออกรูปแบบไหนพวกผมอยากฟังข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวล้อมมาพูดคุยกันนะครับของานเทศกิจ ขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ

นายณัฐภัทร จิตนวมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

อย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเป็นพอว่าได้ในส่วนของการกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาทั้งคณะแล้วทั้ง ๑๒ ท่านเดี๋ยวล้อมมาให้ท่านนายกดำเนินการแต่งตั้งเป็นคำสั่งเป็นคณะกรรมการแล้วเราก็เร่งดำเนินการประชุมเลยก็ก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการชุดนั้นก็ให้ทางงานเทศกิจจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ ตัวกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ตัวราชกิจจาที่ประกาศไปแล้วร่วมทั้งร่างเทศบัญญัติที่ทางเทศกิจได้นำเสนอให้แก่คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้วก็นำมาร่วมถกกัน คือเรายังไม่มีกำหนดว่าต้องเสร็จภายในนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้มันตกผลึกมาแล้วนำเสนอหรือว่ายังไงดีครับ

นายกุเปาชัน สุริยะสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและที่สมาชิกสภาทุกท่านนะครับทุกคนนะครับคือผมเองทำใจไม่ถูกเพราะมาดูเอกสารบนโต๊ะเนี่ยผมไม่ได้เตรียมข้อมูล พรบ. เรื่องจอตรถเพราะผมเองได้ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปให้กับที่บ้านที่ผมก็ได้อ่านทั้งหมดแล้วนะครับแล้วพอมาดูเรื่อง พรบ. ที่จอตรถนี้เค้าเรียกว่าอะไรถ้าภาษาสุภาพก็กระอักกระอ่วนใจนะครับก็คือหมายถึงทั้งผู้เสนอและผู้สนองผมรู้ทุกคนก็ไม่สบายใจทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมืองก็ผู้บริหารฝ่ายประจำก็เหนื่อยใจ เหนื่อยๆ ผมเองก็บอกตรงๆ ด้วย ณ ขนาดนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจมันหนักแล้วถ้าเราคุยเรื่องนี้ในท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ที่ชาวบ้านรอแค่ถุงยังชีพในการประทังชีวิตในการทำมาหากินเงินมันยากสะเหลือเกินถ้าเรามาพูดตอนนี้ผมว่าถ้าเราขยับไว้พูดหลังเลือกตั้งดีกว่าไหมไว้ดูนโยบายของรัฐบาลกลางว่ามีการอัดฉีดเม็ดเงินยังไงบ้างและที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วหรือช้า ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ดำเนินชีวิตรายวันผู้หาเช้ากินดึกที่ผมเคยพูดประจำบ้านเรามันหาเช้ากินดึกแล้วถ้ามาพูดเรื่องเก็บภาษีที่จอตรถ สิบบ ยี่สิบบาท สามสิบบาท ห้าสิบบาทก็แล้วแต่เค้าเรียกว่าตอกย้ำความเดือดร้อนของชาวบ้าน ณ เวลานั้นะครับกฎหมายมันออกมาสองแบบแล้วมีลำดับทั้งหมดเจ็ดขั้น ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่ห้าเค้าเรียกว่าตราของพระมหากษัตริย์ถ้าลำดับที่หกถึงลำดับที่เจ็ดคือตราของสามัญชนคือ



หมายถึงกฎกระทรวงและกฎท้องถิ่นการประกาศของท้องถิ่น ซึ่งเอกสารที่แนบมาด้วย  
ในหน้าที่๑๖ ซึ่งเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือกฎหมายที่เกิดขึ้นจาก  
สามัญชนก็คือหมายถึงเกิดจากรัฐมนตรี โดยที่ผู้เสนอก็คือท้องถิ่นซึ่งประกาศในครั้งนี้มี  
ท้องถิ่นทั้งหมดเสนอไปเพื่อแสดงความพร้อมในการจัดเก็บภาษีทั้งหมด ๖ เทศบาล  
เทศบาลที่ ๑ เทศบาลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร เทศบาลที่ ๒  
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เทศบาลที่ ๓ เทศบาลตำบลลำ  
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลที่ ๔ ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรี  
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลที่ ๕ เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด  
สมุทรปราการ และเทศบาลที่ ๖ เทศบาลตำบลตันหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัด  
นราธิวาส ซึ่งหมายถึงเทศบาลหรือท้องถิ่นเค้าเสนอเพื่อให้รัฐมนตรีใช้ในการ  
ประทับตราประกาศฉบับนี้ประกาศใช้ในบางพื้นที่ ซึ่งเราจะบังคับใช้ทันทีหรือดูเวลา  
ตามเหมาะสมก็แล้วแต่ ซึ่งผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลผมว่าด้วยเวลานี้เศรษฐกิจ  
แบบนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลื่อนไปก่อนก็ดีแต่ที่เราจะเสนอ ๑๒ คนทั้งหมด สท.จะเป็น  
คณะกรรมการก็ไม่มีปัญหาแต่ผมว่า ณ เวลานี้ด้วยความเคารพจริง ๆ นะครับผมอยาก  
ดูการเลือกตั้งก่อนวันนี้ผมอยากดูโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหน  
จะฟื้นตัวแบบไหนค่าแรงจะเป็น สามร้อย หรือ สี่ร้อยยี่สิบห้า หรือห้าร้อยหรือหกร้อย  
ตรงนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ชาวบ้านพอมีรายได้เข้ามาค่าใช้จ่ายค่าจอตลอด ผมว่าเราคุยได้นะ  
ครับ ๑. เรื่องที่ ๒. การจอตลอดการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเก็บค่าภาษีที่จอตลอดมัน  
มีอยู่ ๒ แบบที่เราสังเกตง่าย ๆ นะครับ อย่างแรกคือการบริหารของเอกชน อย่างที่  
สองการให้บริการของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ การบริการของเอกชน หมายถึง เช่นเรา  
ไปห้างสรรพสินค้าหรือไปโรงพยาบาลเอกชนนั้นคือเอกชนให้บริการจอตลอดหรือ  
มากกว่าสองชั่วโมงเก็บชั่วโมงละยี่สิบบาท ซึ่งเค้าก่อสร้างสถานที่ที่จอตลอดให้ สองการ  
จอตลอดในที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจคือการที่รัฐจัดที่จอตลอดและอำนวยความสะดวกในการ  
ที่จอตลอดและเก็บค่าธรรมเนียมจอตลอดมากกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง สามชั่วโมง ยี่สิบ  
บาท เช่น มอ. นะครับเราไปโรงพยาบาล มอ. จะเก็บนะชั่วโมงละยี่สิบบาทก็ว่ากันไป  
หมายถึงเค้าก่อสร้างที่จอตลอด นั้นแหละเราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็หมายถึงจะอยู่ในกลุ่มที่  
สองในการอำนวยความสะดวกของรัฐเพราะเราเป็นท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าเราต้อง  
แสดงหรือต้องก่อสร้างที่ที่จอตลอดก่อนใหม่ ถ้าเราจะเก็บภาษีหรือเก็บค่าธรรมเนียมถ้า  
เราไปเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะถนนมันจะเกิดข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกันก็คือการจำกัด  
สิทธิ ซึ่งถนนสาธารณะคือที่สาธารณะนะครับ ถนนสาธารณะคือที่สาธารณะไม่ควรมี  
สิ่งกีดขวางอยู่บนถนนมาแสดงความเป็นเจ้าของหน้าบ้านหรือหน้าร้านถ้าเราจะคุย  
เรื่องนี้ผมว่าเราไปคุยเรื่องการกีดขวางหน้าบ้านหน้าจรรยาหน้าถนนดีกว่าเพราะว่า  
บางร้านบางห้างร้านว่ายังมีสิ่งกีดขวางเพื่อไม่ให้จอตลอดหน้าบ้านนะครับนี่คือท้องถิ่นต้อง  
ดูแลก่อนเรื่องนี้ที่เราจะไปเรื่องการจัดเก็บค่าที่จอตลอด วันนี้ผมขอเท่านี้อ่อนนะครับ  
เพราะผมเองไม่ได้เตรียมตัวก็หนักใจครับหนักใจจริง ๆ ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาครับผมก็เข้าใจดีนะครับถึง  
ความหนักใจในส่วนนี้นะครับผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่าน่าจะมีเรื่องนี้ในส่วนของ  
คณะอนุกรรมการที่ว่าเราได้ปรึกษาหารือกันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าปรึกษาหารือที่ว่า  
เชิญในส่วนขอสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลไป  
ปรึกษาหารือในการยกฐานะครับเพราะเหมือนที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ นะครับว่า

การออกกฎหมายข้อบัญญัติท้องถิ่นยังก็ก็ต้องผ่านสภาชุดนี้ครับ แต่ที่ฝ่ายประจำโดยเสนอกจากท่านนายกทั้งนี้ทั้งนั้นพวกผมก็ต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็เหมือนที่ได้นำเรียนไปว่าก่อนหน้านี้เราก็มีในส่วนของกฎหมายในส่วนนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของท่านสมาชิกนะครับที่จะพิจารณานะครับก็อยู่ที่มุมมองของท่านและเหตุผลผมก็เข้าใจดีในภาวะปัจจุบันนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็กำหนดจุดได้ว่าตรงไหนเป็นจุดที่ว่า วัตถุประสงค์นะครับเราไม่ได้ทำขึ้นเพื่อความมั่งคั่งให้กับเทศบาลหรือว่าราชการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เค้าออกกฎหมายนี้ขึ้นมามันไม่ใช่เพื่ออะไร เพื่ออำนวยความสะดวกและก็เพื่อส่วนหนึ่งก็เป็นการจัดระเบียบในการจอดยานยนต์มันไม่ใช่มีเฉพาะของเอกชนอย่างเดียว ถ้าเหมือนกับที่ท่านกุเปาชื่นว่าท่านไปที่ มอ. ท่านว่าเค้ามืดจอดรถให้ท่านคงจะไปในเขตเทศบาลหาดใหญ่เหมือนกันเพราะว่าหาดใหญ่เค้ามืดก็มีการจัดเก็บนะครับในส่วนของการธรรมเนียมในบางพื้นที่ในบางสายนะครับ ในเส้นที่เป็นเศรษฐกิจวัตถุประสงค์นะครับที่ผมได้ฟังมาก็คือเพื่อไปบำรุงท้องถิ่นก็คือเพื่อไปอำนวยความสะดวกไปทำเครื่องหมายจราจรให้มันชัดเจนไปบำรุงเส้นทางให้มีความเรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นสิทธิของท่านสมาชิก ผมนี้ก็เลยเสนอตั้งแต่ต้นว่าให้ไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยมีข้อที่จะนำเรียนปรึกษากันจะได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นถ้าเห็นว่าเราเค้าเรียกว่าอัตราในการจัดเก็บมันสูงไปเราก็ปรับลดได้เอาให้เหมาะสมหรือว่าตรงไหนที่คิดว่าเป็นพื้นที่ ที่ชาวบ้านในเขตตันหยงมีสเข้าไปจอดรถเพื่อซื้อของ เช่น อาจจะกำหนดระยะเวลาว่าในช่วงเวลา อันนี้ผมเป็นข้อเสนอแนะนะครับเพราะว่าผมก็นำเรียนไว้ก่อน เพราะยังงี้ก็เป็นสิทธิในการพิจารณาของแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไปคุยในตอนที่เราयर่างนะครับก็เบื้องต้นนี้ได้ขอสรุปนะครับว่าท่านสมาชิกทั้งสิบสองท่านจะเป็นกรรมการในการयर่างด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอีกไหมครับ เชิญครับ

นายสุริยา ปือราเฮง  
สมาชิกสภาเทศบาล

สวัสดีครับผมนายสุริยา ปือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอใช้สิทธิขอเสนอแนะในวาระเรื่องอื่น ๆ นะครับ เรื่องที่ ๑ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยงมีสที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งผลคะแนนของเทศบาลตำบลตันหยงมีสก็คือ AA เอสสองตัว ฉะนั้นผมจะให้ทางผู้บริหารนั้นได้รักษามาตรฐานในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตันหยงมีสนี้ให้ราบรื่นต่อไปและก็อย่างที่ว่าข้อเสนอย่างที่ ๒ ก็คือเรียนท่านประธานที่เคารพ ชีวิตที่มนุษย์มาก็คือมีข้อเสนอแนะจากชาวบ้านเพื่อให้ผมมาเสนอในที่ประชุมผมก็ต้องการใช้สิทธินี้ก็คือว่าชีวิตที่มนุษย์มาอยู่บนโลกนี้ก็มาด้วยการเกิดและชีวิตของมนุษย์ที่จากโลกนี้ก็ด้วยความตาย ฉะนั้นความสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีชีวิตอยู่นั้นก็คือการจัดการศพ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำทำความสะอาดหรือการชำระสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ติดมากับศพเป็นต้น ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลมุสลิมคนหนึ่งอยากเรียนท่านประธานไปยังผู้รับผิดชอบของนำเสนอกโครงการอบรมอาบน้ำศพและการจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลามเข้าบรรจุเพิ่มเติมในงบประมาณปี ๒๕๖๖ และข้อเสนอนี้ที่ ๓ ก็คือเรื่องปัญหาสำคัญมากในเขตตลาดสดตันหยงมีสและบริเวณฝั่งตลาดสดและที่เขต ๒ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องสุนัขผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในเขตตลาดสดได้รับ



เรื่องร้องเรียนจากคนในพื้นที่ ที่มาจับจ่ายซื้อของและคนในพื้นที่เองได้ฝากปัญหาเรื่องนี้ เพื่อให้ทางผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหา ณ ปัจจุบันของสุนัขคือเรื่องทำหมัน การฉีดวัคซีนทำหมัน ซึ่งยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความเป็นห่วงของกรรมนี้แหละผมอยากให้ทางผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะในระยะยาว เพราะถ้าหากแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ผมกลัวว่าชาวบ้านจะร้องเรียนไปสู่หน่วยงานที่สูงกว่าและเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ และก็หัวข้อเรื่องที่ ๔ ผมดูในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตันหยงมีสที่ว่าแจ้งให้มีการประชุมและก็เชิญผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาผมอยากขอเสนอแนะทุกๆ ครั้งที่มีการประชุมจะให้เอาข้อมูลรายงานประชุมอยู่เข้าไปในเว็บไซต์ของเทศบาลตันหยงมีสเพื่อที่จะชาวบ้านที่ว่าเค้าสนใจจะได้รับข้อมูลในการประชุมแต่ละครั้งนั้น เพื่อเค้าจะได้รู้ว่าตัวแทนแต่ละคนที่ได้เข้ามาประชุมนี้ สามารถที่จะเสนอแนะให้ความคิดอะไรได้บ้างก็คิดว่าเราจะเพิ่มให้เว็บไซต์ของเรานั้นได้มีรายงานการประชุมเพราะผมเข้าไปดูในทุก ๆ เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่นั้นเค้าจะนำเสนอรายงานการประชุมทุกครั้งที่ได้ประชุม ผมมี ๔ เรื่องด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ

นายนพพร จันทร์แก้ว  
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารครับ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ขออนุญาตขอพูดคุยในส่วนของท่านสมาชิกสภาได้พูดคุยถึงเรื่องของสุนัขจรจัดที่เจออยู่ในพื้นที่ของตลาดเทศบาลตันหยงมีสนะครับ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อน ว่าเทศบาลเองโดยเฉพาะกองสาธารณสุขและทางปศุสัตว์อำเภอก็ไม่ได้นิ่งดูตายเกี่ยวกับเรื่องนี้พยายามหามาตรการและพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับ พอเจอปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ขึ้นมาก็มีป๋อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้พูดคุยกันผมเองก็ประสานกับทางปศุสัตว์ของอำเภอระแงะอยู่ตลอดเหมือนกัน เรื่องที่จะมีปัญหาของสุนัข ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงมันมีกฎหมายคุ้มครองตาม พรบ. ทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๐ ถ้าผู้ใดไปทำร้ายจำคุก ๒ ปี โทษปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าถูกสัตว์ทำร้ายคนมีโทษทางอาญา ๑ ปี ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ ฉะนั้นใครไปทำร้ายสัตว์ โดนสองปี ค่าปรับ ๔๐,๐๐๐ นะครับ นี่คือกฎหมาย ถ้าเป็นมาตรการป้องกันสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือพยายามควบคุมโดยการทำให้มันซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง ๒ ปี แล้วซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำหมัน หกหมื่นได้แค่ ๕๐ ตัว ค่ายาสลบแพง สามพันต่อขวด นี่ขนาด ๕๐ ตัวนะ รอบที่แล้วเราใช้ ๑๕ ขวดคิดดูนะครับต่อสามพันบาทเฉลี่ยรวม ๆ เฉพาะทำหมันเกือบหกหมื่นนะครับ ค่าฉีดวัคซีนก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับไม่เยอะ ฉะนั้นในการจัดทำโครงการครั้งที่ผ่านมามีปี ๒๕๖๕ ผลงานทำหมันสุนัข ๓๒ ตัว แมว ๓๐ ตัว เป็นไปตามเป้าหมาย ฉะนั้นถ้าจะทำโครงการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องมองถึงสุนัขตัวเมียที่มากขึ้น ในปี ๖๖ ก็จะต้องเน้นเป้าหมายตรงนั้น ถ้าเอาไปปล่อยที่อื่นมันก็ไม่ได้อีกเพราะเรายังไม่มีสถานที่สำหรับเลี้ยงสุนัขจรจัดเพราะว่ามีอยู่ที่แห่งเดียวซึ่งตอนนี้โก-ลก ซึ่งเค้าก็เต็มแล้วผมเคยติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเราไปก่อสร้างอาคารต้องมีมาตรฐานในเรื่องของห้องพักสัตว์มันมีมาตรฐานการดูแลเหมือนกันค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกัน ถ้าไปปล่อยไปทิ้งไว้ก็โดนอีกที่กฎหมายที่ว่าฉะนั้นก็จะพยายามในส่วนที่ว่า

ถ้ามันมีปัญหาก็ต้องมาหาวิธีกันช่วยกัน วันก่อนก็เจอสุนัขตาบอดทางกองสาธารณสุข ก็เอามาให้ปศุสัตว์เคา์รักษา ก็ขอให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทางเราก็จะพยายามและยินดีที่จะทำนะครับ ก็ต้องช่วยกันนะครับ ขอขอบพระคุณครับ

นายประเสริฐ แซ่อ้อ  
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ เรื่องสุนัขนี้ะครับผม สท. ทุกท่านก็โทรมาหาผมนะครับอย่างเช่น รองประธานสภาวันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาผมรู้ว่าถ้าเค้าเข้ามาก็คงพูดประเด็นนี้ะครับแล้วก็ สท.ยะ แกก็โทรเข้ามาหาผมเหมือนกันก็คุยในประเด็นที่ผ่านมาผมก็ได้บอกว่า ผมได้คุยกับรองนพแล้วว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรเค้าได้ เมื่อวานเราก็คุยกันนอกรอบนะ สท. กุเปาชันก็อยู่ ผมก็บอกว่าช่วยผมคิดว่าผมจะเอาไปไหนได้แต่วันก่อนนะครับผมถามน้องทรายที่กองสาธารณสุขเค้าบอกว่าตอนแรกมันจะมีโคกไม้เชื่อที่จะทำที่รับสุนัขโดยตรงผมก็ตั้งใจแต่โครงการพับไปแล้ว แล้วมันจะมีที่สุหงปาตี แต่ผมไม่รู้ว่าปศุสัตว์จะทำที่สุหงปาตีไม่รู้ ว่าโครงการนี้จะเกิดใหม่ถ้าแบบนั้นเราสามารถเอาไปฝากได้เหมือนสุหงโก-ลกไม่รับหมาข้างนอกนะครับคือเค้ารับหมาเฉพาะของสุหงโก-ลกแล้วก็ต้องมีคนไปยื่นเป็นหลักฐานนะครับในส่วนหนึ่ง เราก็ลำบากใจเหมือนกับว่าถ้าเด็กวัยรุ่นไหนที่ไปทำร้ายสุนัขถ้าโดนจับมันก็เหมือนมาตราชั้นนั้นนะครับมันมีกฎหมายคุ้มครอง ผมก็โดนเฟสว่าเหมือนกันเรื่องเวลาหมากับแพะจับได้ทำไมกับสุนัขทำไมได้ผมก็ไม่รู้จะตอบเค้ายังไง ผมก็รู้ะครับเป็นบัณฑิตอาสาของเรานะครับในจุดหนึ่งเราก็รู้แหละแต่เราก็ตอบเค้าไม่ได้ในคอมเมนต์ไม่ได้ในส่วนหนึ่งก็เมื่อวานในเรื่องวิวที่ปล่อยนั้นในจุดหนึ่งคือมันผมจะรับการประสานจะลองคุยให้อีกทีนะครับ นะ สท. ยัสสัน ให้รองนามาก่อนเดี๋ยวผมจะคุยว่าเป็นวิวของใครเราก็อทราบแล้ว สร้างความเดือดร้อนถึง สท. บางคนเค้าคุยไม่ออก ผมก็รู้ว่าเค้าคุยไม่ออก สุรียาก็คุยไม่ออก ผมก็บอกนะสุรียาต้องแก้ไขให้ได้เพราะมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองให้คนไปจับเดี๋ยวผมก็ใช้คนไปจับก็คือในจุดจุดหนึ่ง ผมก็เข้าใจในส่วนหนึ่งเรื่องสุนัขมันก็เป็นปัญหาโลกแตกของผม ผมเองก็ยอมรับนะครับผมเองก็เคยหาหรือในที่ประชุมว่าใครมีวิธีไหนแนะนำผมได้บ้างนะครับ ก็เองก็ไม่ได้นั่งนอนใจนะครับไม่ใช่ว่าจะลงเฟสตาเราอย่างเดี๋ยวแล้วก็เมื่อวานล่าสุดที่มีเฟสว่าในถนนกำแพงบารู อันนี้เมื่อวานก็ชี้แจงกันแล้วว่ามันไม่ใช่ที่ดินของสาธารณสุขประโยชน์เราไม่สามารถเข้าไปได้แต่ถ้าคนลงเฟสถ้ามันสะเทือนกับเทศบาลเรา ปลัดเราก็มีหนทางทำอะไรได้ในส่วนหนึ่งคือส่วนบุคคลที่มีการต่อรองต่อสู้นั้นได้นะครับผมขอร้องในเรื่องการลงเฟส ก็อย่าลืมหืออย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้าถึงที่ดินเค้าถึงเจ้าของที่ดินเค้ามันจะมีปัญหาต้องขอบคุณ สท.ยะ นะครับที่ไปคุยกับเค้าแล้วแต่เค้าไม่ฟังผมก็กลัวว่าเรื่องไปถึงเจ้าของที่ดินเค้าแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นนะครับ นะครับ สท.ยะ เราก็คูแล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า มีใครพูดอะไรอยู่ข้างหลังอย่าไปยอมเลยครับ เพราะว่าที่ดินสาธารณะมันไม่ใช่ถ้าที่สาธารณะผมจะเข้าไปทำให้แต่ถ้าที่ส่วนบุคคลผมไม่สามารถทำได้ ถ้าเป็นที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมจะขอเสนอเรื่องนี้เข้าสภาเหมือนจ่ายเงินสะสมได้ผมก็จะทำให้ะครับ คือที่กำแพงบารูคือมันไม่ใช่ที่ดินสาธารณสุขประโยชน์ที่เราไม่สามารถเข้าไปทำได้เวลาเราจะเข้าไปทำงานของเค้าเราต้องขออนุญาตเค้าก่อนมันเป็นการบุกรุกนะครับ ถ้ามันเป็นการบุกรุกมันจะเป็นเรื่องอื่น หลวงไปบุกรุกของชาวบ้านนะ นิติบุคคลมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราทุกคน ผมก็รับปากในที่ประชุมนี้ว่าผมว่าเดี๋ยวให้ฝนมันแล้งก่อนนิดนึง สท. สุรียา โทรหาผมสองครั้งนะครับ ผมจะแจ้งในที่ประชุมทราบวันที่ ๑๗ ก่อนที่ฝนจะตกหนักแกบอกฝนไม่มีแล้วนายกทำไงดี ผมก็บอกใจเย็น ๆ ถ้าไปลงตอนนี้



มันจะแฉะนะครับ กระผมได้พูดในที่ประชุมว่าเดี๋ยวให้พันปีใหม่ไปก่อนผมนั้นแล้งหรือ  
ยังงี้ ขออนุญาตเจ้าของที่เข้าไปช่วยเค้าช่วยชาวบ้านเค้าหน่อยนะครับผมเลยแจ้งในที่  
ประชุมทราบกันทุกคนจะได้สบายใจกันทุกคนผมได้ยินข่าวมีคนมีเฟสที่ว่าพาดพิง  
มาถึงว่าคราวหน้าก็จะไม่เลือกเราแล้วในส่วนหนึ่ง ผมก็บอกว่าตรงๆ ว่าคือเอาง่ายๆ  
ผมไม่ติดใจนะครับถ้าติดใจจะกลายเป็นเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นอีกแล้วผมก็  
ภาวนาว่าอย่าให้ไปถึงเจ้าของที่ผมก็ไม่รู้จะครับเพราะเดี๋ยวมันเป็นสาธารณชนนะปลัด  
คือบางทีใครไปบอกเค้าไปบอกใครมาคราวนี้เป็นเรื่องอื่นนะครับผมชี้แจงเรื่องสุนัขก่อน  
นะครับเรื่องหนึ่งผมไม่ได้นั่งนอนใจนะครับแต่ว่าทุกคนช่วยผมคิดหน่อยนิดนึงนะครับ  
ขอบคุณท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับผม ขอขอบคุณครับ

นายสุริยา ปือราเฮง  
สมาชิกสภาเทศบาล

เมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยเรื่องโครงการการให้ช่วยเหลือที่จำเป็นการศึกษา  
นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสนั่นคือผมจะฝากประธานสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ  
เป็นแนวทางในการทำโครงการในเรื่องการให้ทุนการศึกษาครับ

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล  
เลขาธิการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานครับเดี๋ยวในข้อเสนอของท่าน สท. สุริยา นะครับใน  
ส่วนของระเบียบรายงานการประชุมจะรับไปดำเนินการให้ะครับในส่วนที่ว่า  
ให้ลงในเว็บไซต์นะครับ ในส่วนของเรื่องสุนัขนี้ไม่ทราบว่ามีการขออนุญาต  
จะทำยังไง

นายภูเปาชัน สุริยะสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอใช้สิทธิ์ในวาระอื่น ๆ นะครับ เรียนท่านสภา นายก สมาชิกสภาแล้วก็  
ข้าราชการประจำทุกท่านนะครับ ผมมีเรื่องที่มาแจ้งเพื่อทราบแล้วก็แจ้งเพื่อโปรด  
พิจารณาอยู่ครับ ค้างเรื่องหมาไว้สักครู่นี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ถ้าพวกเรา  
ได้ไปที่คณะศึกษาจังหวัดเชียงรายเนี่ย ผมแนะนำเราติดต่อกับเทศบาลเมืองเชียงรายดู  
ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลสุนัขเพราะว่าในเมืองของเค้าไม่มีสุนัขแม้แต่ตัวเดียว อันนี้ผมไป  
เที่ยวเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเค้าบริหารจัดการกันยังไงถ้าเพื่อไม่ให้  
การเสียเที่ยวในการทัศนศึกษาของพวกเรานะครับแนะนำให้ไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูการ  
ทำงานของเทศบาลเมืองเชียงรายในการดูแลเรื่องสุนัขครับ ต่อไปเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
นะครับอันนี้ผมขอบคุณทางท่านผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการประจำทุกท่านนะครับใน  
การชัพพอร์ตในเรื่องของการจัดกิจกรรมเมาลิตสัมพันธ์ครั้งแรกนะครับที่วีชระอุทยาน  
สองวันสองคืนนี้นะครับ คืนแรกฝนตกคนน้อยหน่อย คืนที่สองก็ทะเลาะกันนะครับ  
ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ป็นงานที่รับน้องท่าน ผอ. เรานะครับแกก็ ทุกคนนะ ทุก  
คน ทั้งปลัด ทั้งนายกก็เปียกปอนทุกคนคืนนี้นะครับก็ขอบคุณมากได้เห็นความ  
ร่วมมือของพวกเราแล้วก็ได้เห็นที่ชาวบ้านให้การต้อนรับและก็นับสนุนโครงการนี้  
อย่างที่ผมเคยพูดในสภาว่าเชื่อว่าชาวบ้านจะออก ก็จริง ๆ ด้วย แค่ว่าจัดกิจกรรม เรา  
ได้หลายมิติ ทั้งศาสนา วัฒนธรรม ทั้งการศึกษา และก็ทั้งเศรษฐกิจนะครับก็อยากให้  
พวกเราจัดกิจกรรมบ่อย ๆ ไม่ว่าจะกิจกรรมลอยกระทงหรืออะไรก็แล้วแต่เนะครับ อยาก  
ให้จุดวีชระเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดงานจัดกิจกรรม ทุกศาสนานะครับ ต่อไปแจ้ง  
เพื่อทราบข้อที่สอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ทั้งลูกจ้างแล้วก็ทุกคนข้าราชการ  
ประจำทุกท่านนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทั่วทั้งที่ไม่ว่าเมื่อครั้งเดือน  
พฤษภาคมแล้วก็เดือนธันวาคมล่าสุดนะครับ แต่ว่าปีนี้ตรอกอบล่าสุดจะหนักกว่านะครับก็  
อย่างน้อยก็พวกเราก็ได้ทันทั่วทั้งในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับ  
น้ำท่วมรอบนี้เราทำให้สูญเสียชีวิตคนไปหนึ่งท่านนะครับ ท่านที่ผู้ว่าวันก่อนมาเยี่ยมที่

บ้านแกนครับเป็นคุณอาของ สท. มะ นครับแต่ที่เราได้ย้ายก่อนมาอยู่ศูนย์พักพิงนี้ คือถ้าเราทำงานทันช่วงที่แล้วก็วางแผนแบบนี้ผมก็ชื่นใจและขอบคุณแทนชาวบ้านจริง ๆ นครับ ก็ทั้งเขต ๑ เขต ๒ ก็ขยันขันแข็งก็ทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ตลอดนครับขอบคุณมากครับ ต่อไปแจ้งเพื่อโปรดพิจารณานครับในเรื่องกิจกรรมเข้าสู่หนัด ซึ่งที่ผมได้นำเสนอครั้งที่ผ่านมาก็กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมชลธิบอวิยะเวชชายซึ่งเราจะจัดในช่วงเดือน ปิดเทอมนครับ ก็มีนา เมษา ก็อยากให้มีงานเทศบาลแล้วก็ฝ่าย เบิกงบประมาณเตรียมตัวแล้วก็ทำกิจกรรมพลาจ ๆ นครับ ผมก็อยากให้เกิดครั้งแรกของเทศบาลของเรานครับก็ฝากพิจารณาสามารถทำในงบของ สปสช. ได้เลยก็วันนี้ผมมีเพียงเท่านี้ครับ

นายเอกชัย จิตมงคล  
ประธานสภาเทศบาล

วันนี้ไม่มีญาติอื่น ๆ ผมขอผ่านไปและก่อนที่จะปิดการประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไขเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ขอเชิญเสนอได้ครับ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บัดนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดการประชุมสภาครับ

ปิดการประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๓๐ น.

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย จิตมงคล)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบลคันทรังมีด

(นายประพัทธ์ ปรางสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐภัทร จิตนะมงคล)

เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจักรกริ บุญล้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมุฮัมมัด ตาเห)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุริยา ปือราเฮง)